

Sẵn sàng cho hội thảo và diễn tập bảo đảm an toàn thông tin



Cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông lắp đặt thiết bị tại Trung tâm điều hành an toàn, an ninh thông tin tại tỉnh Thái Bình.

Nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) gắn liền với bảo đảm an toàn thông tin (ATTT), phát triển chính phủ điện tử và chính quyền điện tử các cấp, hướng tới chính phủ số, dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh, Cục An toàn thông tin và Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình phối hợp tổ chức hội thảo, diễn tập chủ đề về chính phủ số - giải pháp triển khai kết nối liên thông và bảo đảm ATTT cho các hệ thống của tỉnh Thái Bình.

Đây là lần đầu tiên một hoạt động diễn tập ATTT, an ninh mạng quy mô lớn được tổ chức trong hai ngày từ 16 - 17/5 tại Thái Bình nhằm giới thiệu các giải pháp triển khai, liên thông, kết nối giữa các hệ thống ứng dụng CNTT của

nền tảng số - Digital Gov 2.0 của Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS; trung tâm điều hành an ninh mạng thế hệ mới của Tập đoàn Công nghệ Bkav; giải pháp truyền thanh thông minh cho chính phủ số của Tổng công ty Mobifone... Ông Đỗ Như Lâm, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết: Đây là hội thảo và diễn tập bảo đảm ATTT quy mô lớn, thông qua đó giới thiệu các giải pháp triển khai liên thông, kết nối giữa các hệ thống ứng dụng CNTT của tỉnh Thái Bình với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia để tạo nền tảng triển khai chính quyền điện tử tỉnh Thái Bình. Thực hiện giám sát và bảo đảm ATTT cho các hệ thống phục vụ chính quyền điện tử của tỉnh Thái Bình. Đặc biệt, đây là hội thảo chuyên sâu thuộc lĩnh vực CNTT với các giải pháp kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu từ trung ương đến địa phương thông qua hệ thống chia sẻ dữ liệu của tỉnh và quốc gia. Các giải pháp đề tăng cường giám sát các hệ thống ứng dụng CNTT dùng chung trong Trung tâm Tích hợp dữ liệu đồng

thời lấy nguồn dữ liệu phục vụ công tác thống kê, đánh giá để phát hiện, cảnh báo sớm các nguy cơ tấn công mạng và thực hiện điều hành xử lý sự cố trên toàn hệ thống mạng của Trung tâm Giám sát an toàn thông tin mạng tỉnh Thái Bình. Chương trình diễn tập giám sát và bảo đảm ATTT cho các hệ thống liên thông phục vụ chính quyền điện tử với kịch bản được các chuyên gia CNTT thiết kế giả lập chi tiết gồm 5 pha: tiếp cận hiện trường tấn công mạng và các biện pháp khắc phục kịp thời; điều tra sơ bộ, phân tích và xử lý các thành phần độc hại; xác định và lỗ hổng; điều tra nguồn gốc tấn công, thống kê thiệt hại; tổng hợp và báo cáo. Qua đó giúp cho cán bộ kỹ thuật nâng cao kỹ năng thực tế về phân tích mã độc, điều tra số, thực hành ứng cứu sự cố ATTT.

Nhân dịp này, Trung tâm điều hành an toàn, an ninh thông tin (SOC) tại tỉnh Thái Bình được khai trương, trở thành một trong những điểm nhấn quan trọng của sự kiện. SOC với hệ thống công nghệ hiện đại giúp chuẩn hóa quy trình xử lý khi có sự cố ATTT xảy ra, bảo đảm chính xác, khẩn trương, từng bước nâng cao năng lực xử lý của các thành viên đội ứng cứu. SOC kết hợp các hạ tầng giám sát cũ đã có như: kiểm soát môi trường (nhiệt độ, độ ẩm), camera giám

sát, giám sát hệ thống cổng thông tin, các phần mềm dùng chung và một số website (Zabbix) đồng thời phát triển một số ứng dụng mới như: thông tin chung về tình hình ATTT toàn tỉnh, bản đồ mã độc toàn tỉnh, thông tin tấn công vào hệ thống (theo thời gian thực), hệ thống điều phối, xử lý sự cố cho các thành viên đội ứng cứu.

Bên cạnh sự quan tâm, tham gia của các bộ, ngành liên quan, hội thảo và diễn tập có sự góp mặt của sở thông tin và truyền thông 37 tỉnh, thành phố, chi cục văn thư lưu trữ 7 tỉnh. Đến nay, ngoài công tác truyền thông trên Cổng thông tin điện tử tỉnh qua đường link <https://hoithao2019.thaibinh.gov.vn> và trên các phương tiện thông tin đại chúng, công tác lắp đặt trang thiết bị phục vụ diễn tập, hậu cần, an ninh... đang được các đơn vị liên quan hoàn tất.

Với sự tích cực chuẩn bị, hội thảo và diễn tập bảo đảm ATTT sẽ thành công tốt đẹp, góp phần đưa lĩnh vực thông tin và truyền thông phát triển, thúc đẩy quá trình cải cách hành chính của tỉnh, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Thái Bình, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

TRINH CƯỜNG

Xử lý 89 vụ vi phạm quy định về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp

Từ đầu tháng 4 đến nay, đoàn kiểm tra liên ngành của Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh và Cục Quản lý thị trường tỉnh tổ chức kiểm tra 285 lượt cơ sở, doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 89 vụ vi phạm, phạt tiền nộp ngân sách nhà nước 124.150.000 đồng.

Các vi phạm chủ yếu là: không niêm yết giá bán hàng hóa tại địa điểm phải niêm yết giá theo quy định; không duy trì đầy đủ các điều kiện về sản xuất, kinh doanh; kinh doanh hàng hóa có nhãn không ghi đủ các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa; buôn bán thuốc bảo vệ thực vật chung với hàng hóa khác; kinh doanh phân bón nhập khẩu có nhãn gốc là tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt.

Việc lực lượng chức năng phát hiện và xử lý kịp thời những vi phạm này đã góp phần giữ vững ổn định thị trường, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng, nhất là hiệu quả phòng, trừ sâu bệnh của bà con nông dân.

KHẮC ĐUẤN

Kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động

Ngày 14/5, đoàn kiểm tra liên ngành về công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) huyện Vũ Thư tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định về ATVSLĐ tại Công ty TNHH SungJin Apparel, Công ty TNHH Maxport Limited và Công ty TNHH May xuất khẩu Thiên Tân.

Tại 3 doanh nghiệp, qua kiểm tra cho thấy các doanh nghiệp đã chú trọng thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm ATVSLĐ, phòng, chống cháy, nổ (PCCN): xây dựng mạng lưới an toàn vệ sinh viên; xây dựng phương án ATVSLĐ - PCCN; trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho người lao động; hướng dẫn quy trình bảo đảm an toàn vệ sinh máy móc thiết bị; môi trường làm việc thoáng mát, đóng bảo hiểm xã hội và tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động... Trong quá trình kiểm tra, đoàn yêu cầu các doanh nghiệp thường xuyên tổ chức huấn luyện và kiểm tra việc thực hiện các quy định về ATVSLĐ - PCCN, bảo đảm trang thiết bị máy móc và bảo hộ đối với người lao động; đồng thời, nhắc nhở người lao động chấp hành nghiêm việc thực hiện bảo hộ lao động, qua đó bảo đảm ATVSLĐ và góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

NGUYỄN CƯỜNG

Nâng cao kiến thức chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần

Sáng ngày 14/5, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Vũ Thư tổ chức lớp tập huấn nâng cao kiến thức chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng.

Hơn 100 học viên là cán bộ các phòng liên quan của Trung tâm Y tế huyện và cán bộ y tế, cộng tác viên y tế các xã, thị trấn trên địa bàn huyện được cán bộ chuyên môn Bệnh viện Tâm thần tỉnh truyền đạt những kiến thức cơ bản về bệnh tâm thần, rối nhiễu tâm trí, trong đó tập trung vào 4 loại bệnh (bệnh tâm thần, bệnh tâm thần phân liệt, bệnh động kinh, bệnh rối loạn trầm cảm), xác định triệu chứng, nguyên nhân gây bệnh, phương pháp điều trị; công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và phục hồi chức năng cho người mắc bệnh tâm thần, người rối nhiễu tâm trí; vai trò của cán bộ y tế trong chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng.

Thông qua lớp tập huấn giúp đội ngũ cán bộ làm công tác y tế các xã, thị trấn trên huyện nắm vững các kiến thức về bệnh tâm thần, bệnh rối nhiễu tâm trí, qua đó kịp thời phát hiện sớm người mắc tâm thần để điều trị.

ANH THƠ

Hiện nay đang là thời điểm bắt đầu vào mùa mưa, bão. Để ứng phó hiệu quả và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, huyện Hưng Hà đã chỉ đạo các địa phương chủ động xây dựng phương án phòng, chống thiên tai (PCTT), tìm kiếm cứu nạn (TKCN).

HƯNG HÀ Chủ động phòng, chống thiên tai



Đào đắp kênh mương nội đồng trước mùa mưa, bão.

Với phương châm chủ động phòng tránh, chuẩn bị đầy đủ mọi mặt cho công tác PCTT, TKCN, xã Điệp Nông đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của công tác PCTT, TKCN. Theo ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch UBND xã: Địa phương đã chỉ đạo, tổ chức phát quang cây tạp tại các triền đê. Vận động nhân dân không có hành vi vi phạm trong hành lang bảo vệ đê. Phối hợp với cơ quan chức năng có kế hoạch ngăn chặn các xe quá tải tham gia giao thông trên mặt đê. Chỉ đạo HTX DVNN kiểm tra toàn tuyến đê, xây dựng kế hoạch bố trí kinh phí, nhân lực, chủ động bố trí thời vụ, cây trồng cho phù hợp để tránh thiệt hại khi mưa, bão xảy ra. Địa phương cũng bố trí 5 điểm canh coi 12 người/điểm và lực lượng xung kích ứng

cứu 150 người. Chuẩn bị sẵn tre dự phòng, rào các loại, bao tải, máy phát tra toàn tuyến đê, xây dựng kế hoạch ứng phó khi thiên tai xảy ra. Cũng như Điệp Nông, thời gian qua, xã Hồng An đã chủ động các phương án PCTT, TKCN. Ông Đường Khắc Thủy, Chủ tịch UBND xã cho biết: Bên cạnh việc kiện toàn ban chỉ huy PCTT và TKCN, mới

đây địa phương đã chỉ đạo HTX SXKD DVNN tổ chức giải phóng hơn 1.000m² bãi bóng trên sông trực, giải tỏa trên 500m mương tiêu nước từ thôn Bắc Sơn đến thôn Việt Thắng, thường xuyên duy tu, sửa chữa máy bơm. Tổng kinh phí đầu tư gần 200 triệu đồng. Trong năm 2018, địa phương cũng đã đầu tư trên 200 triệu đồng cùng

với kinh phí của tỉnh, huyện để sửa chữa máy bơm, tu bổ đê kè, giải phóng dòng chảy để ứng phó với mưa, bão. Hiện nay, huyện Hưng Hà có 3 tuyến đê với tổng chiều dài 40,1km; 9 cống dưới đê và nhiều hệ thống kè mố, kè lát mái hộ bờ. Nhìn chung, trong những năm qua hệ thống đê điều trên địa bàn huyện

đã được đầu tư kinh phí tu bổ, sửa chữa, nâng cấp nên đã đáp ứng phần lớn công tác phòng, chống lũ và bảo đảm an toàn trong mùa lũ, bão hàng năm. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số đoạn chưa bảo đảm đủ mặt cắt thiết kế, mặt đê còn nhỏ, không có cơ đê phía đông, địa chất nền đê ở một số nơi được đắp trên nền đất yếu... Một số kè xây dựng từ lâu, chưa được đầu tư kinh phí tu bổ, sửa chữa, mặt khác do dòng chảy thay đổi đã tác động ảnh hưởng đến sự ổn định của hệ thống kè Lã Khê, Hà Xá, Phú Nha, Thanh Nga... Theo ông Vũ Văn Hạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện: Huyện thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền về tầm quan trọng của công tác PCTT, TKCN. Qua đó góp phần nâng cao trách nhiệm của các ngành, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cùng toàn thể nhân dân. Chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng và phê duyệt phương án ứng phó với thiên tai trên địa bàn. Chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm khác, tổ chức diễn tập theo phương án được phê duyệt. Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn về người và bảo vệ sản xuất khi xảy ra thiên tai. Tập

trung xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều, công trình thủy lợi trên địa bàn, trước mắt giải quyết triệt để việc chất tải trên mái đê, dính kè, mang cống, đào đất trong phạm vi bảo vệ đê, phát quang mái đê, giải phóng dòng chảy... Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, nhất là lực lượng quân sự, công an chủ động bổ sung, hoàn thiện kế hoạch. Huy động lực lượng dân quân, tự vệ, dự bị động viên và hiệp đồng với các đơn vị quân đội được phân công tham gia công tác PCTT, TKCN trên địa bàn huyện để xử lý các tình huống khẩn cấp và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. Các đơn vị khác xây dựng kế hoạch, chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện để tham gia xử lý khi xảy ra các sự cố về đê điều; kiểm tra, quản lý lực lượng, phương tiện vận tải trên toàn huyện; xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra đối với các địa phương, cơ quan, đơn vị trong huyện về xây dựng và triển khai phương án PCTT, TKCN, công tác chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị và các nhu yếu phẩm khác theo phương châm "4 tại chỗ".

MAI THƯ

Là xã duyên giang, xa trung tâm huyện, tỉnh, Hồng Tiến (Kiến Xương) luôn quan tâm phát triển nông nghiệp, trong đó có việc xây dựng, nhân rộng cánh đồng sản xuất lúa giống, lúa hàng hóa liên kết với doanh nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập của người dân.

Gia đình bà Nguyễn Thị Nguyệt, thôn Tân Thành là một trong những hộ tham gia mô hình liên kết sản xuất lúa giống với diện tích lớn. Bà Nguyệt cho biết: Gia đình tôi thuê lại ruộng của các hộ không có nhu cầu sản xuất để cấy lúa. Vụ mùa năm 2018, tôi cấy trên 8 mẫu lúa trong đó bán cho Công ty Cổ phần Tập đoàn TháiBinh Seed khoảng 8 tấn lúa giống, phần còn lại phục vụ chăn nuôi, tiêu dùng. Liên kết sản xuất lúa mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn cấy bình thường, giúp chúng tôi

Hiệu quả liên kết sản xuất lúa ở Hồng Tiến

yên tâm gắn bó với đồng ruộng, mở rộng quy mô sản xuất. Vụ xuân năm 2019, xã Hồng Tiến gieo cấy 329ha lúa, trong đó 70% diện tích lúa thuần, 30% diện tích lúa lai với các giống chủ lực: Bắc thơm 7, TBR225. Diện tích có liên kết, bao tiêu sản phẩm được 110ha, trong đó 100ha sản xuất lúa giống TBR225 cho Công ty Cổ phần Tập đoàn TháiBinh Seed, 10ha sản xuất lúa Nhật DS1 hàng hóa cho Công ty TNHH An Đình. Mô hình sản xuất lúa giống, lúa hàng hóa theo hình thức liên kết với doanh nghiệp được Hồng Tiến thực hiện từ năm 2010. Những năm đầu, diện tích sản xuất còn ít, chỉ đạt trên 20ha, tuy nhiên nhận thấy những

điểm thu mua. Đối với sản xuất lúa hàng hóa, doanh nghiệp thu mua thóc tươi ngay tại ruộng, giảm được nhiều công vận chuyển, phơi khô, bảo quản; giá cũng được điều chỉnh theo giá thị trường tại thời điểm thu mua. Điều đáng mừng là các bên tham gia đều hài lòng bởi hưởng lợi từ chuỗi liên kết.

Ông Vũ Văn Luyến, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã cho biết: Trung bình mỗi năm HTX giúp thành viên tiêu thụ trên 600 tấn lúa. So với gieo cấy truyền thống, sản xuất có liên kết với doanh nghiệp mang lại giá trị kinh tế cao gấp 1,5 lần. Những cánh đồng "5 cùng" (cùng giống, cùng trù, cùng chăm sóc, cùng phòng, trừ sâu

bệnh, cùng thu hoạch) tạo thuận lợi cho địa phương đẩy mạnh cơ giới hóa vào sản xuất (khâu làm đất, thu hoạch tỷ lệ cơ giới hóa đạt 100%). Mỗi vụ, doanh nghiệp đầu tư cán bộ về hướng dẫn kỹ thuật cho bà con ở tất cả các khâu trong quá trình sản xuất, qua đó người dân được tiếp cận với những tiến bộ kỹ thuật mới, tạo chuyển biến lớn trong tư duy, nhận thức. Ngay như vụ xuân năm 2019, 10ha gieo cấy lúa Nhật liên kết với Công ty TNHH An Đình được áp dụng gói công nghệ nhằm giảm phát thải khí nhà kính, không chỉ thay đổi trong cách bón phân, mật độ cấy cũng giảm nhiều so với gieo cấy truyền thống, cấy lúa khô, ít sâu bệnh,

được nông dân đánh giá cao.

Với sự liên kết chặt chẽ, minh bạch và hài hòa lợi ích giữa người dân, HTX, doanh

ng nghiệp, vụ mùa tới, dự kiến diện tích sản xuất lúa có liên kết của Hồng Tiến đạt 130 - 140ha. Không chỉ hạ thấp giá thành sản xuất, cải

thiện năng suất, chất lượng, tăng lợi nhuận, liên kết còn góp phần thúc đẩy sản xuất theo hướng bền vững.

NGÂN HUỖN



Cánh đồng "5 cùng" tạo thuận lợi đẩy mạnh cơ giới hóa vào các khâu sản xuất.